

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 19 พ.ย. 2561 หน้า 7 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

ปลดล็อกเงินอนุรักษ์พลังงาน

นายชนธัช จังพานิช ผู้จัดการสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายหลังจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติโครงการปีงบประมาณ 62 วงเงิน 1,056 ล้านบาท จากวงเงินรวม 33,000 ล้านบาท และโครงการที่ขออนุมัติภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนงบประมาณปี 61 เพิ่มเติม 1,459 ล้านบาท จากวงเงิน 5,200 ล้านบาท ว่า วันที่ 21 พ.ย. นี้ ได้นัดผู้ประกอบการหน่วยงาน และชุมชนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาลงนามสัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงิน โดยล่าสุดได้พิจารณาโครงการที่อนุมัติของปีงบประมาณ 62 พบว่ามีบางโครงการอาจต้องจัดสรรเงินเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเสนอนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รว.พลังงาน พิจารณาเพื่อเสนอเข้าบอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาโดยเร็ว ส่วนโครงการที่ขออนุมัติภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนงบประมาณปี 61 เพิ่มเติมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

“โครงการที่เรียบร้อยก็จะเรียกมาลงนามสัญญาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเบิกจ่ายและเดินหน้าโครงการทันที เพราะงบประมาณปี 62 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาแล้ว ส่วนบางโครงการที่น่าจะได้เงินมากกว่าที่อนุมัติไว้ ก็จะเสนอให้บอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาเห็นชอบต่อไป”

นอกจากนี้ ส.กทอ. จะเร่งจัดทำหลักเกณฑ์กลางการขออนุมัติเงินจากกองทุนฯ มีเกณฑ์ภาพใหญ่ที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กำหนดไว้จำนวน 10 ข้อ อาทิ เสนอโครงการที่ขอซ้ำแต่ไม่มีงบบำรุงรักษาชัดเจน เสนอโครงการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ขาดรายละเอียด เสนอโครงการที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน และจะประสานกับสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนทั่วประเทศ กรุงเทพฯ จัดที่กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เข้าใจในหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารอย่างถูกต้อง.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 19 พ.ย. 2561 หน้า A5 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

บอร์ดอนุรักษ์ฯ อนุมัติลือตแรก โครงการพันล.

โพสต์ทูเดย์ - 21 พ.ย.นี้ เร่งลงนาม
อนุมัติเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานลือต
แรก เตรียมจัดอบรม 4 ภาค คนพลาด
รอยื่นรอบ 2 ได้

นายธนรัช จังพานิช ผู้จัดการสำนักงาน
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า วันที่ 21
พ.ย.นี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานได้นัดให้ผู้ประกอบการ หน่วย
งาน และชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติงบมา
ลงนามสัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงิน ล่าสุด
จากการพิจารณาโครงการที่อนุมัติของ
ปีงบประมาณ 2562 พบว่าบางโครงการ
อาจต้องจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้น เพื่อให้
โครงการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นสัปดาห์นี้จะเสนอ นายศิริ จิระพงษ์
พันธ์ รมว.พลังงาน เพื่อเสนอเข้าบอร์ด
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานพิจารณาโดยเร็ว
ส่วนโครงการที่ขออนุมัติภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 2561 (เพิ่ม
เต็ม) ขณะนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆ

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (บอร์ด)
ได้อนุมัติโครงการปีงบประมาณ 2562
วงเงิน 1,056 ล้านบาท จากวงเงินรวม 3.3
หมื่นล้านบาท และโครงการที่ขออนุมัติ
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมา
ณปี 2561 (เพิ่มเติม) 1,459 ล้านบาท จาก
วงเงิน 5,200 ล้านบาท

“โครงการที่เรียบร้อยแล้วก็จะเรียก
มาลงนามสัญญา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเบิก
จ่ายและเดินหน้าโครงการทันที เพราะ
งบประมาณ 2562 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1
ต.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ส่วนบางโครงการที่นำ
จะได้เงินมากกว่าที่อนุมัติไว้ ก็จะไม่
ให้บอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานพิจารณาต่อไป” นายธนรัช กล่าว

นอกจากนี้ ส.กทอ.จะเร่งจัดทำหลัก
เกณฑ์กลางการขออนุมัติเงินจากกองทุน
โดยมีเกณฑ์ภาพใหญ่ที่นายกุลิศ สมบัติศิริ
ปลัดกระทรวงพลังงาน กำหนดไว้จำนวน
10 ข้อ เช่น เสนอโครงการที่ขอซ้ำแต่ไม่มี
งบบำรุงรักษาชัดเจน เสนอโครงการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ขาดรายละเอียด
เสนอโครงการที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน เป็นต้น
ส่วนโครงการที่ขออนุมัติภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 2561 (เพิ่ม
เต็ม) ซึ่งถือเป็นการเปิดให้ยื่นโครงการ
รอบ 2 โดยจะเปิดให้ยื่นในเดือน ธ.ค.นี้ ■